



ที่ ศธ ๐๔๑๗๐/ว ๕๐๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
หนองคาย เขต ๒ เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๒ ตำบลจุมพล  
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐

๕๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ.๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๔๓๖  
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายละเอียดตำแหน่งว่าง	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แบบคำร้องขอย้าย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. การจัดเรียงเอกสาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายปีละ ๒ ครั้งและพิจารณาย้ายได้ ๒ รอบ โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว และหนังสือที่อ้างถึง (๒) ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ พร้อมสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน (เจ้าหน้าที่ ก.พ.๗ รับรองความถูกต้อง) ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ให้คะแนนตามตัวชี้วัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ให้รับรองสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุในองค์ประกอบการย้ายและตามหนังสือที่อ้างถึง (๓) จำนวน ๒ ชุด โดยให้จัดเรียงลำดับเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดรวบรวมคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการพิจารณาส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าว จะไม่รับพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น

/ จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุดมสิน คำมุงคุณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทรศัพท์ ๐ - ๔๒๔๗ - ๑๙๖๙ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐ - ๔๒๔๗ - ๑๓๑๐

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒
๑	สพท./สศค. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราคำสั่งข้าราชการครูและวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา ณ สพท./สศค. และเว็บไซต์ สพท./สศค. ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย ๑) สภาพอัตราคำสั่งข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ๒) ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการข้าราชการครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกหรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา	ก่อนวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖	ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒	ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ (๑๕ วันทำการ)	ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (๑๕ วันทำการ)
๓	สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกหรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ส่งไปถึง สพท./สศค. ของผู้ขอย้าย	ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔	กรณีขอย้ายไปต่าง สพท./สศค. สพท./สศค. ของผู้ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สศค. ส่งไปถึง สพท./สศค. ที่รับย้าย	ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕	สพท./สศค. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษา ที่ผู้ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ก่อนวันที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา /อ.ก.ค.ศ. สศค. พิจารณาอนุมัติย้าย	ก่อนวันที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา /อ.ก.ค.ศ. สศค. พิจารณาอนุมัติย้าย
๖	สถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยัง สพท./สศค.		
๗	สพท./สศค. จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สทฐ. กำหนด		
๘	กลั่นกรองการย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด		
๙	อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. สศค. พิจารณาอนุมัติการย้าย	ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๐	ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สศค.	ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ในแต่ละรอบการย้ายอาจมีการพิจารณาย้ายมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้



รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คำชี้แจงประกอบการพิจารณา

การพิจารณาย้าย ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  
ก่อนลำดับแรก หากไม่มี ให้พิจารณาประสบการณ์วิชาชีพที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  
เป็นลำดับถัดไป

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในวิชาเอก ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง	(๓๐)	พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๓๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
	๑.๑ ความรู้	(๕)	
	๑) ปริญญาเอก ๒) ปริญญาโท ๓) ปริญญาตรี ๔) ต่ำกว่าปริญญาตรี	๕ ๔ ๓ ๒	
๑.๒ ความสามารถ	(๑๐)	พิจารณาจาก งาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน/สถานศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนด ให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยแนบคำสั่งของโรงเรียนหรือเอกสารหลักฐานที่มอบหมาย ให้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายส่งลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของเอกสารทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน	
๑) รับผิดชอบ ๕ งาน/โครงการ/กิจกรรม	๑๐		
๒) รับผิดชอบ ๔ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๓) รับผิดชอบ ๓ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๔) รับผิดชอบ ๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ๕) รับผิดชอบ ๑ งาน/โครงการ/กิจกรรม	๘ ๖ ๔ ๒		
๑.๓ ประสบการณ์การสอน	(๑๐)	พิจารณาจาก ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัดประเภท เดียวกันกับที่ขอย้าย หมายถึง สังกัด สพป. ไป สังกัด สพป. หรือ สังกัด สพม. ไป สังกัด สพม. หรือ สังกัด สศศ. ไป สังกัด สศศ.	
๑) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ที่สังกัดประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย ๒) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ที่สังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับ ที่ขอย้าย	๑๐ ๕		



ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
	<p>๑.๔ วิชาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา</p> <p>๑) วิชาเอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา</p> <p>๒) วิชาเอกไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา แต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา</p> <p>๓) วิชาเอกไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา และไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๓</p> <p>๐</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานที่ให้เห็นว่ามีประสบการณ์การสอน</p> <p>ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี</p> <p>ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>
<p>๒ ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียน และสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>๒.๑ ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน</p>	<p>๑) ระดับชาติขึ้นไป</p> <p>๒) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ</p> <p>๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด</p> <p>๔) ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต /ศูนย์เครือข่าย</p> <p>๕) ระดับสถานศึกษา</p>	<p>(๒๐)</p> <p>(๑๐)</p> <p>๑๐</p> <p>๘</p> <p>๖</p> <p>๔</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อนักเรียนที่ผู้ขอย้าย</p> <p>รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับรางวัล</p> <p>ระดับสูงสุดย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้าย</p> <p>ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง</p> <p>ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงาน/รางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน</p> <p>ในหน้าที่ของผู้ขอย้ายในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>ของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ หากรายการใด</p> <p>ไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา</p> <p>และหากไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ</p> <p>ให้ได้ ๐ คะแนน</p>
	<p>๒.๒ ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา</p> <p>๑) ระดับชาติขึ้นไป</p> <p>๒) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ</p> <p>๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด</p> <p>๔) ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต /ศูนย์เครือข่าย</p> <p>๕) ระดับสถานศึกษา</p>	<p>(๑๐)</p> <p>๑๐</p> <p>๘</p> <p>๖</p> <p>๔</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อของสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>ของผู้ขอย้ายที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน</p> <p>๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย</p> <p>ประจำปีในแต่ละครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงาน/รางวัล</p> <p>ที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>โดยให้แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอย้าย</p> <p>มีส่วนรับผิดชอบในผลงาน/รางวัล นั้น</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายและผู้อำนวยการสถานศึกษา</p> <p>ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการ</p> <p>พิจารณาทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรอง</p> <p>สำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนา</p> <p>เอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน</p>



ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๓	<p>ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป ๒) ตั้งแต่ ๑ - ๙ ปี</p>	<p>(๑๐)</p> <p>๓๐ (ปีละ ๓ คะแนน)</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>กรณีที่ยุทธยามีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ปัจจุบันไม่ครบ ๒๔ เดือน เนื่องจากสถานศึกษาเดิม ถูกยุบ รวม หรือเลิกให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาเดิมที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก และสถานศึกษา ปัจจุบันมานับรวมกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๓๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๒ วรรคสอง</p> <p>โดยให้นับระยะเวลาถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ไม่นับรวม เวลาราชการทวีคูณ ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป นับเป็น ๑ ปี</p>
๔	<p>สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>๑) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ สทฐ. หรือประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือประกาศกระทรวงการคลัง ๒) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ</p>	<p>(๑๐)</p> <p>๑๐</p> <p>๘</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>รายชื่อสถานศึกษา ตามประกาศ สทฐ. เรื่อง รายชื่อ สถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัด สทฐ. ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ หรือตามประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไข ในการลดระยะเวลาการขอมิววิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ หรือตามประกาศพื้นที่พิเศษ ของกระทรวงการคลังที่ประกาศใช้อยู่ในวันสุดท้าย ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <a href="http://www.cgd.go.th">www.cgd.go.th</a>)</p>
๕	<p>การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ</p> <p>๕.๑ การเข้ารับการอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Onsite หรือ Online เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้</p> <p>๑) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน ๕ ครั้งขึ้นไป</p> <p>๒) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน ๑ - ๔ ครั้ง</p>	<p>(๑๐)</p> <p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>ครั้งละ ๓ คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนาวุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงาน ที่จัดการอบรม สัมมนา โดยแนบวุฒิบัตรการเข้ารับ การอบรม สัมมนา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้าย ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของเอกสารทุกฉบับ</p> <p>หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร หลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน</p>



ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
	<p>๕.๒ การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้</p> <p>๑) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มากที่สุด</p> <p>๒) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มาก</p> <p>๓) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ปานกลาง</p> <p>๔) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อย</p> <p>๕) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อยที่สุด</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ โดยมีเนื้อหา ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun IT๔ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ ไม่ต้องมีเอกสาร หลักฐานประกอบ และไม่รับพิจารณาเอกสาร ผ่าน QR Code</p>
๖	<p>การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>๖.๑ การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย</p> <p>๒) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์</p> <p>๓) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน</p> <p>๔) เคยถูกลงโทษลดเงินเดือน</p>	<p>(๑๐)</p> <p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง ๓ ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่นคำร้อง ขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p>
	<p>๖.๒ การรักษাজรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>๒) เคยถูกตักเตือน</p> <p>๓) เคยถูกภาคทัณฑ์</p> <p>๔) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง ๓ ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่นคำร้อง ขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือจากแบบคำร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่รายงาน ข้อมูลอื่น ๆ ตามข้อ ๑</p>
๗	<p>ความอาวุโสตามหลักราชการ</p> <p>๗.๑ วิद्यฐานะ</p> <p>๑) วิद्यฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ</p> <p>๒) วิद्यฐานะเชี่ยวชาญ</p> <p>๓) วิद्यฐานะชำนาญการพิเศษ</p> <p>๔) วิद्यฐานะชำนาญการ</p> <p>๕) ไม่มีวิद्यฐานะ</p>	<p>(๑๐)</p> <p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงให้เห็นว่า มีวิद्यฐานะตามที่รายงาน</p>
	<p>๗.๒ อายุราชการ</p> <p>๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป</p> <p>๒) ตั้งแต่ ๑ - ๙ ปี</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>ปีละ ๐.๕</p> <p>คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยให้นับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการ นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปีในแต่ละครั้ง</p>
	รวม	๑๐๐	

หมายเหตุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ





ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  
เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสถานศึกษา

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงประกาศตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรับย้าย รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอุดมสิน คำมุงคุณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูบิตรีราชการแพ.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒



บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสถานศึกษา  
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  
 (แบบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒)  
 ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	โรงเรียน	อำเภอ	ความต้องการวิชาเอก			เกณฑ์ อัตรากำลัง +เกิน/-ขาด
					ลำดับที่ ๑	ลำดับที่ ๒	ลำดับที่ ๓	
๑	ครู	๖๑๘๓	บ้านใหม่	โพนพิสัย	ประถมศึกษา	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	-๑
๒	ครู	๕๕๒๔๗	บ้านโนนฤๅษี	โพนพิสัย	วิทยาศาสตร์	ดนตรี	คอมพิวเตอร์	๐
๓	ครู	๔๕๙๘	บ้านโนนฤๅษี	โพนพิสัย	ภาษาอังกฤษ	วิทยาศาสตร์	พลศึกษา	๐
๔	ครู	๒๘๔๐	อนุบาลจุมพลโพนพิสัย	โพนพิสัย	พลศึกษา			๐
๕	ครู	๓๒๐๒	อนุบาลจุมพลโพนพิสัย	โพนพิสัย	ภาษาไทย			๐
๖	ครู	๖๑๔๐	บ้านห้วยเปลาวเือก	โพนพิสัย	อังกฤษ	ปฐมวัย	ประถมศึกษา	-๑
๗	ครู	๓๘๐๗	บ้านนาเพียงใหญ่	โพนพิสัย	วิทยาศาสตร์	ศิลปศึกษา	ภาษาอังกฤษ	๐
๘	ครู	๔๒๕๙	บ้านนาตาล	โพนพิสัย	พลศึกษา	วิทยาศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	-๑
๙	ครู	๔๔๔๕	บ้านโคกกลาง	โพนพิสัย	วิทยาศาสตร์	ภาษาไทย	พลศึกษา	-๑
๑๐	ครู	๔๔๖๗	บ้านโพธิ์	โพนพิสัย	ปฐมวัย	ภาษาไทย	ประถมศึกษา	๐
๑๑	ครู	๔๔๒๕	บ้านท่าหนองพันทา	โพนพิสัย	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	สังคมศึกษา	๐
๑๒	ครู	๔๑๘๐	บ้านคำจำปา	โพนพิสัย	พลศึกษา	ภาษาไทย	วิทยาศาสตร์	-๒
๑๓	ครู	๑๑๘๘	บ้านคำจำปา	โพนพิสัย	ภาษาไทย	คอมพิวเตอร์	สังคมศึกษา	-๒
๑๔	ครู	๒๕๑๕	บ้านคำปะกั้ง	โพนพิสัย	ภาษาไทย	ปฐมวัย	ดนตรี	๐
๑๕	ครู	๔๔๗๕	บ้านคำปะกั้ง	โพนพิสัย	ปฐมวัย	ภาษาไทย	เกษตรกรรม	๐
๑๖	ครู	๔๘๐๕	บ้านนาเมย	โพนพิสัย	ปฐมวัย	ประถมศึกษา	ภาษาไทย	-๒
๑๗	ครู	๔๘๗๐	บ้านเชียงอาด	โพนพิสัย	ดนตรี	ภาษาอังกฤษ	ประถมศึกษา	๐
๑๘	ครู	๔๗๙๒	บ้านเชียงอาด	โพนพิสัย	คอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ	เกษตรกรรม	๐
๑๙	ครู	๔๘๑๒	บ้านโคกหัวภู	โพนพิสัย	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	พลศึกษา	-๑
๒๐	ครู	๔๗๙๓	บ้านโคกหัวภู	โพนพิสัย	คณิตศาสตร์	พลศึกษา	คอมพิวเตอร์	-๑
๒๑	ครู	๔๕๒๐	บ้านหนองแหวน	โพนพิสัย	ภาษาอังกฤษ	ประถมศึกษา	พลศึกษา	๐
๒๒	ครู	๕๘๖๘	บ้านห้วยน้ำเย็น	โพนพิสัย	ปฐมวัย	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	-๑
๒๓	ครู	๔๕๒๕	บ้านร่องโนนร่องแกมคำบอน	โพนพิสัย	ปฐมวัย	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	-๑

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒)

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	โรงเรียน	อำเภอ	ความต้องการวิชาเอก			เกณฑ์ อัตรากำลัง +เกิน/-ขาด
					ลำดับที่ ๑	ลำดับที่ ๒	ลำดับที่ ๓	
๒๔	ครู	๖๑๓๔	บ้านนาตาลเหนือโนนสาวท	โพนพิสัย	ประถมศึกษา	ปฐมวัย		-๑
๒๕	ครู	๔๐๗๐	บ้านนาตาลเหนือโนนสาวท	โพนพิสัย	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์		-๑
๒๖	ครู	๔๒๑๙	บ้านก่องจันทร์	โพนพิสัย	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	พลศึกษา	-๑
๒๗	ครู	๔๑๙๒	บ้านหนองหอย	โพนพิสัย	ภาษาไทย	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	๐
๒๘	ครู	๔๐๐๙	บ้านดงกำพี้	โพนพิสัย	วิทยาศาสตร์	คอมพิวเตอร์	ประถมศึกษา	๐
๒๙	ครู	๔๐๖๗	บ้านหาดสังหวาทรายทอง	โพนพิสัย	คณิตศาสตร์	คอมพิวเตอร์	ประถมศึกษา	-๑
๓๐	ครู	๖๓๕๖	บ้านฝือ	โพนพิสัย	ปฐมวัย	คณิตศาสตร์	นาฏศิลป์	-๑
๓๑	ครู	๒๘๐๐	บ้านบัว	โพนพิสัย	ภาษาไทย	พลศึกษา	ดนตรี	๐
๓๒	ครู	๔๒๑๕	บ้านโพนทัน	โพนพิสัย	ปฐมวัย	ภาษาไทย	พลศึกษา	-๒
๓๓	ครู	๔๒๙๗	บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก	เฝ้าไร่	ปฐมวัย	พลศึกษา	ภาษาไทย	๐
๓๔	ครู	๔๓๔๖	บ้านหนองยาง	เฝ้าไร่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	วิทยาศาสตร์	-๒
๓๕	ครู	๓๙๘๙	บ้านนาฮำ	เฝ้าไร่	ภาษาไทย	ดนตรี	คอมพิวเตอร์	๐
๓๖	ครู	๔๓๖๗	เวทีราษฎร์บำรุง	เฝ้าไร่	คณิตศาสตร์			๐
๓๗	ครู	๓๙๘๓	อนุบาลหนองควาย	เฝ้าไร่	ปฐมวัย	สังคมศึกษา	คอมพิวเตอร์	๐
๓๘	ครู	๓๘๔๔	บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์	เฝ้าไร่	คณิตศาสตร์	ภาษาไทย	วิทยาศาสตร์	-๑
๓๙	ครู	๔๘๕๗	บ้านโพนทอง	เฝ้าไร่	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	ภาษาไทย	-๓
๔๐	ครู	๓๙๖๔	บ้านหนองวัวซุม	เฝ้าไร่	คณิตศาสตร์	สังคมศึกษา	พลศึกษา	-๑
๔๑	ครู	๑๘๑๖	บ้านท่าคำบง	เฝ้าไร่	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	สังคมศึกษา	๐
๔๒	ครู	๓๙๙๗	บ้านท่าคำบง	เฝ้าไร่	คณิตศาสตร์	สังคมศึกษา	คอมพิวเตอร์	๐
๔๓	ครู	๔๔๔๒	เพียงหลวง ๑๓(ประชาบำรุง)ฯ	เฝ้าไร่	ปฐมวัย	วิทยาศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	๐
๔๔	ครู	๓๘๘๗	บ้านกุดแคนโนนมันปลา	เฝ้าไร่	ภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	๐

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  
(แบบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒)  
ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	โรงเรียน	อำเภอ	ความต้องการวิชาเอก			เกณฑ์ อัตรากำลัง +เกิน/-ขาด
					ลำดับที่ ๑	ลำดับที่ ๒	ลำดับที่ ๓	
๔๕	ครู	๔๖๖๕	บ้านสามัคคีชัย	รัตนวาปี	ภาษาอังกฤษ	สังคมศึกษา	วิทยาศาสตร์	๐
๔๖	ครู	๔๖๘๖	บ้านโนนสวรรค์	รัตนวาปี	คณิตศาสตร์			๐
๔๗	ครู	๔๖๘๓	บ้านโนนสวรรค์	รัตนวาปี	ภาษาไทย			๐
๔๘	ครู	๒๐๗	บ้านโนนสวรรค์	รัตนวาปี	ภาษาไทย			๐
๔๙	ครู	๔๔๕๒	นิคมเจริญชัย	รัตนวาปี	คณิตศาสตร์	นาฏศิลป์	สุขศึกษา	-๑
๕๐	ครู	๕๗๒๐	เตชะไพบูลย์ ๑	รัตนวาปี	คณิตศาสตร์	ประถมศึกษา	วิทยาศาสตร์	-๑
๕๑	ครู	๒๔๕๐	บ้านพระบาทนาหงส์	รัตนวาปี	พลศึกษา	นาฏศิลป์	ภาษาไทย	๐
๕๒	ครู	๔๖๙๔	บ้านหนองแก้ว	รัตนวาปี	ปฐมวัย	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	-๒
๕๓	ครู	๔๘๕๘	รุจีจินตกานนท์	รัตนวาปี	ประถมศึกษา	คอมพิวเตอร์	คณิตศาสตร์	๐
๕๔	ครู	๔๗๖๗	บ้านด่อน	รัตนวาปี	ปฐมวัย			๐
๕๕	ครู	๔๐๔๒	บ้านนาคำมูลชมภูพร	รัตนวาปี	ปฐมวัย	คณิตศาสตร์	คอมพิวเตอร์	-๑
๕๖	ครู	๖๔๖๕	บ้านดงตาล	รัตนวาปี	ภาษาไทย	พลศึกษา	วิทยาศาสตร์	-๑
๕๗	ครู	๔๗๕๓	บ้านดอนเหมือด	รัตนวาปี	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	-๑
๕๘	ครู	๑๙๐๘	สุทธสิริโสภา	รัตนวาปี	วิทยาศาสตร์	ประถมศึกษา	คณิตศาสตร์	๐

ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	จำนวน นักเรียน	จำนวน ห้อง	ตำแหน่งครู					หมายเหตุ
					จ.๑๘			ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.	สภาพ อัตรากำลัง	
					คนครอง	ตน.ว่าง	รวม			
๑	บ้านกุดบง	โพนพิสัย	๖๙	๘	๔	๑	๕	๖	-๑	
๒	บ้านใหม่	โพนพิสัย	๗๓	๘	๔	๑	๕	๖	-๑	
๓	บ้านนิคมดงบัง	โพนพิสัย	๔๒	๘	๓	๑	๔	๖	-๒	
๔	ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์	โพนพิสัย	๗๕	๙	๖	๐	๖	๖	๐	
๕	บ้านโนนฤาษี	โพนพิสัย	๑๒๗	๘	๖	๔	๑๐	๑๐	๐	
๖	บ้านหนองกุ่ม	โพนพิสัย	๕๘	๘	๓	๒	๕	๖	-๑	
๗	บ้านกลุ่มพัฒนา	โพนพิสัย	๖๔	๘	๕	๐	๕	๖	-๑	
๘	อนุบาลจุมพลโพนพิสัย	โพนพิสัย	๙๙๑	๓๔	๓๘	๔	๔๒	๔๒	๐	
๙	บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี	โพนพิสัย	๔๗	๘	๔	๑	๕	๖	-๑	
๑๐	หมู่บ้านตัวอย่าง	โพนพิสัย	๑๗๘	๘	๙	๑	๑๐	๑๐	๐	
๑๑	บ้านห้วยเปลวเจือก	โพนพิสัย	๓๒	๗	๑	๒	๓	๔	-๑	
๑๒	บ้านนาตาล	โพนพิสัย	๘๑	๘	๕	๒	๗	๘	-๑	
๑๓	บ้านนาเพียงใหญ่	โพนพิสัย	๓๐๐	๑๑	๑๕	๒	๑๗	๑๕	๒	
๑๔	บ้านปึกหมู	โพนพิสัย	๕๐	๘	๓	๑	๔	๖	-๒	
๑๕	บ้านนาเพียงน้อยนาสมบุญ	โพนพิสัย	๘๒	๘	๕	๒	๗	๘	-๑	
๑๖	ยูเนสโกสัมมนา	โพนพิสัย	๒๙	๘	๒	๐	๒	๔	-๒	
๑๗	บ้านเขิม	โพนพิสัย	๓๓๗	๑๒	๑๔	๑	๑๕	๑๔	๑	
๑๘	บ้านท่าหนองพันทา	โพนพิสัย	๑๔๐	๘	๘	๒	๑๐	๑๐	๐	
๑๙	บ้านโคกกลาง	โพนพิสัย	๑๐๓	๘	๖	๑	๗	๘	-๑	
๒๐	บ้านคำตอสูง	โพนพิสัย	๗๘	๘	๕	๐	๕	๖	-๑	
๒๑	บ้านโพธิ์	โพนพิสัย	๓๘๕	๑๓	๑๖	๒	๑๘	๑๗	๑	
๒๒	บ้านคำปะกั้ง	โพนพิสัย	๓๒๖	๑๒	๑๓	๕	๑๘	๑๕	๓	
๒๓	บ้านปึก	โพนพิสัย	๑๑๔	๘	๘	๑	๙	๘	๑	
๒๔	บ้านคำจำปา	โพนพิสัย	๘๕	๘	๒	๔	๖	๘	-๒	
๒๕	บ้านคำเจริญ	โพนพิสัย	๑๑๑	๘	๘	๑	๙	๘	๑	
๒๖	บ้านเหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	๑๔๓	๘	๘	๒	๑๐	๑๐	๐	
๒๗	บ้านเชียงอาด	โพนพิสัย	๒๒๙	๑๑	๑๑	๓	๑๔	๑๔	๐	
๒๘	บ้านนาเมย	โพนพิสัย	๖๙	๘	๓	๑	๔	๖	-๒	
๒๙	บ้านโคกหัวภู	โพนพิสัย	๖๑	๘	๓	๒	๕	๖	-๑	
๓๐	บ้านห้วยน้ำเย็น	โพนพิสัย	๗๒	๘	๓	๒	๕	๖	-๑	
๓๑	บ้านทุ่งหลวงนาขาม	โพนพิสัย	๘๒	๘	๔	๒	๖	๘	-๒	
๓๒	บ้านหนองแหวน	โพนพิสัย	๓๘	๗	๓	๑	๔	๔	๐	
๓๓	บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน	โพนพิสัย	๗๔	๘	๓	๒	๕	๖	-๑	
๓๔	บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท	โพนพิสัย	๓๐	๘	๑	๒	๓	๔	-๑	

## ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

## สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	จำนวนนักเรียน	จำนวนห้อง	ตำแหน่งครู					หมายเหตุ
					จ.๑๘			ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.	สภาพ อัตรากำลัง	
					คนครอง	คนว่าง	รวม			
๓๕	บ้านหนองอั่ว	โพนพิสัย	๒๒๒	๑๑	๑๔	๒	๑๖	๑๔	๒	
๓๖	บ้านนาหนัง	โพนพิสัย	๒๒๒	๘	๑๐	๑	๑๑	๑๐	๑	
๓๗	บ้านหนองหอย	โพนพิสัย	๑๖๓	๘	๘	๒	๑๐	๑๐	๐	
๓๘	บ้านก่องจันทร์	โพนพิสัย	๑๗๖	๘	๗	๒	๙	๑๐	-๑	
๓๙	บ้านดงสระพัง	โพนพิสัย	๑๔๑	๘	๙	๑	๑๐	๑๐	๐	
๔๐	บ้านต้อนเหนือ	โพนพิสัย	๕	๑	๑	๐	๑	๔	-๓	
๔๑	บ้านกุดแกลบ	โพนพิสัย	๖๙	๘	๔	๑	๕	๖	-๑	
๔๒	บ้านแป้น	โพนพิสัย	๑๖๖	๘	๗	๒	๙	๑๐	-๑	
๔๓	บ้านวัดหลวง	โพนพิสัย	๑๓๘	๘	๙	๑	๑๐	๑๐	๐	
๔๔	บ้านโคกถ่อนสองแคววิทยา	โพนพิสัย	๑๔๔	๘	๖	๒	๘	๑๐	-๒	
๔๕	บ้านดงกำพี้	โพนพิสัย	๑๔๙	๑๑	๑๓	๒	๑๕	๑๔	๑	
๔๖	ชุมชนบ้านปากสวย	โพนพิสัย	๒๐๒	๘	๙	๑	๑๐	๑๐	๐	
๔๗	บ้านสร้างนางขาว	โพนพิสัย	๖๖	๘	๓	๒	๕	๖	-๑	
๔๘	บ้านหนองแคนดอนสนุก	โพนพิสัย	๒๗	๘	๒	๐	๒	๔	-๒	
๔๙	บ้านเหล่าโพธิ์ศรี	โพนพิสัย	๖๑	๘	๔	๑	๕	๖	-๑	
๕๐	บ้านหาดสิงหนาททรายทอง	โพนพิสัย	๕๕	๘	๓	๒	๕	๖	-๑	
๕๑	บ้านผือ	โพนพิสัย	๕๓๖	๒๒	๒๕	๒	๒๗	๒๘	-๑	
๕๒	บ้านหนองแอก	โพนพิสัย	๑๒๔	๘	๘	๑	๙	๑๐	-๑	
๕๓	ชุมชนบ้านชุมช้าง	โพนพิสัย	๑๓๗	๘	๘	๑	๙	๑๐	-๑	
๕๔	บ้านบัว	โพนพิสัย	๒๗๘	๑๑	๑๓	๑	๑๔	๑๔	๐	
๕๕	บ้านโนนหนามแท่ง	โพนพิสัย	๙๕	๘	๕	๒	๗	๘	-๑	
๕๖	บ้านโพนทัน	โพนพิสัย	๒๓	๗	๑	๑	๒	๔	-๒	
๕๗	ทุ่งธาตุท่าลี่ตอนกลางสามัคคี	โพนพิสัย	๑๑๖	๘	๕	๑	๖	๘	-๒	
๕๘	บ้านหนองหลวง	เฝ้าไร่	๑๔๙	๘	๙	๑	๑๐	๑๐	๐	
๕๙	บ้านแบง	เฝ้าไร่	๒๗๖	๑๒	๑๔	๓	๑๗	๑๕	๒	
๖๐	บ้านกุดแคนโนนมันปลา	เฝ้าไร่	๑๔๐	๘	๙	๑	๑๐	๑๐	๐	
๖๑	บ้านหนองจอกโนนสมบุรณ์	เฝ้าไร่	๑๕๕	๘	๗	๒	๙	๑๐	-๑	
๖๒	บ้านหนองบัวเงิน	เฝ้าไร่	๑๒๙	๘	๙	๐	๙	๑๐	-๑	
๖๓	ป่าไม้อุทิศ ๘	เฝ้าไร่	๗๔	๘	๕	๐	๕	๖	-๑	
๖๔	อนุบาลหนองควาย	เฝ้าไร่	๖๒๕	๒๓	๒๓	๔	๒๗	๒๗	๐	
๖๕	เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ใน ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	เฝ้าไร่	๑๗๘	๘	๙	๑	๑๐	๑๐	๐	
๖๖	บ้านโพนทอง	เฝ้าไร่	๔๗	๘	๒	๑	๓	๖	-๓	

## ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

## สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	จำนวน นักเรียน	จำนวน ห้อง	ตำแหน่งครู					หมายเหตุ
					จ.๑๘			ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.	สภาพ อัตรากำลัง	
					คนครอง	คน.ว่าง	รวม			
๖๗	บ้านท่าคำบัง	เฝ้าไร่	๑๕๐	๘	๗	๓	๑๐	๑๐	๐	
๖๘	บ้านหนองวัวซุม	เฝ้าไร่	๕๖	๘	๔	๑	๕	๖	-๑	
๖๙	เฝ้าไร่วิทยา	เฝ้าไร่	๓๕๔	๑๓	๑๖	๑	๑๗	๑๗	๐	
๗๐	บ้านจับไม้	เฝ้าไร่	๖๑	๘	๕	๐	๕	๖	-๑	
๗๑	รสลินคัคณางค์	เฝ้าไร่	๒๓๗	๑๒	๑๕	๑	๑๖	๑๕	๑	
๗๒	บ้านนาฮ้าง	เฝ้าไร่	๓๓๕	๑๑	๑๒	๔	๑๖	๑๔	๒	
๗๓	บ้านหนองยาง	เฝ้าไร่	๑๐๗	๘	๔	๒	๖	๘	-๒	
๗๔	บ้านนาดี	เฝ้าไร่	๑๕๖	๘	๑๐	๐	๑๐	๑๐	๐	
๗๕	บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก	เฝ้าไร่	๑๓๗	๘	๗	๓	๑๐	๑๐	๐	
๗๖	เวทีราษฎร์บำรุง	เฝ้าไร่	๓๘๘	๑๓	๑๕	๕	๒๐	๑๗	๓	
๗๗	บ้านโนนสะอาด	เฝ้าไร่	๔๑๑	๑๓	๑๗	๑	๑๘	๑๖	๒	
๗๘	บ้านคำโคนสว่าง	เฝ้าไร่	๑๐๒	๘	๘	๐	๘	๘	๐	
๗๙	บ้านโนนสวรรค์	รัตนวาปี	๑๗๐	๑๑	๑๑	๓	๑๔	๑๔	๐	
๘๐	บ้านน้ำเป	รัตนวาปี	๑๐๓	๘	๕	๒	๗	๘	-๑	
๘๑	บ้านตาลชุม	รัตนวาปี	๒๖	๘	๒	๐	๒	๔	-๒	
๘๒	นิคมเจริญชัย	รัตนวาปี	๑๐๗	๘	๖	๑	๗	๘	-๑	
๘๓	บ้านนาชุมช้าง	รัตนวาปี	๖๙	๘	๕	๐	๕	๖	-๑	
๘๔	บ้านหนองแก้ว	รัตนวาปี	๘๗	๘	๔	๒	๖	๘	-๒	
๘๕	บ้านนายาง	รัตนวาปี	๒๖๒	๑๑	๑๓	๑	๑๔	๑๔	๐	
๘๖	บ้านโปร่งสำราญ	รัตนวาปี	๑๑๓	๘	๖	๑	๗	๘	-๑	
๘๗	เตชะไพบูลย์ ๑	รัตนวาปี	๑๐๘	๘	๕	๒	๗	๘	-๑	
๘๘	บ้านสามัคคีชัย	รัตนวาปี	๗๙	๘	๕	๑	๖	๖	๐	
๘๙	บ้านนาสิงห์	รัตนวาปี	๘๐	๘	๕	๑	๖	๖	๐	
๙๐	บ้านพระบาทนาหงส์	รัตนวาปี	๓๖๘	๑๔	๑๔	๓	๑๗	๑๗	๐	
๙๑	บ้านโพนแพง	รัตนวาปี	๕๔	๘	๓	๑	๔	๖	-๒	
๙๒	บ้านหนองคอน	รัตนวาปี	๑๖	๕	๒	๐	๒	๔	-๒	
๙๓	สนธิราษฎร์บำรุง	รัตนวาปี	๗๔	๘	๖	๐	๖	๖	๐	
๙๔	อนุบาลนิคมเปงจาน	รัตนวาปี	๑๔๙	๘	๘	๑	๙	๑๐	-๑	
๙๕	บ้านดงตาล	รัตนวาปี	๙๒	๘	๕	๒	๗	๘	-๑	
๙๖	บ้านด่อน	รัตนวาปี	๑๐๑	๙	๖	๒	๘	๘	๐	
๙๗	บ้านดอนเหมือด	รัตนวาปี	๙๘	๘	๖	๑	๗	๘	-๑	
๙๘	บ้านนาทับไฮ	รัตนวาปี	๑๐๒	๘	๗	๐	๗	๘	-๑	
๙๙	รุจีจินตกานนท์	รัตนวาปี	๒๒๒	๑๑	๑๓	๔	๑๗	๑๔	๓	
๑๐๐	สุทธสิริโสภา	รัตนวาปี	๑๔๙	๑๑	๑๓	๑	๑๔	๑๔	๐	

ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	จำนวน นักเรียน	จำนวน ห้อง	ตำแหน่งครู					หมายเหตุ
					จ.๑๘			ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.	สถาป นอัตรากำลัง	
					คนครอง	คนว่าง	รวม			
๑๐๑	บ้านหนองเค็ม	รัตนวาปี	๖๗	๘	๕	๐	๕	๖	-๑	
๑๐๒	บ้านนาคำมูลชมพูพร	รัตนวาปี	๑๒๑	๘	๘	๑	๙	๑๐	-๑	







หลักฐานประกอบการพิจารณา	ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
<p>ให้ผู้อย่างใดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ (กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาทุกฉบับ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> ตำแหน่ง ก.ท. ๗ หรือ ตำแหน่ง ก.ค.๓. ๑๖</li> <li><input type="radio"/> ตำแหน่งระเบียบบ้าน</li> <li><input type="radio"/> ตำแหน่งใบสำคัญการสมรส</li> <li><input type="radio"/> ใบรับรองแพทย์</li> <li><input type="radio"/> บันทึกประจำวัน คำวินิจฉัย/ฝ่ายปกครอง</li> <li><input type="radio"/> บันทึกข้อตกลงของผู้อยู่อาศัยเป็นเขียนทุกคน</li> <li><input type="radio"/> อื่น ๆ ระบุ .....</li> </ul>	<p>ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเริ่มต้น</p> <p>หมักักรทการครูรายได้รับการพิจารณาย้าย โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก.....</p> <p>ลงชื่อ .....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง .....</p> <p>วัน .....เดือน ..... พ.ศ. ....</p> <p>ความเห็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น แล้วยังกรณี</p> <p>ลงชื่อ .....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง .....</p> <p>วัน .....เดือน ..... พ.ศ. ....</p>

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยย้าย  
(.....)  
วัน.....เดือน.....พ.ศ. ....

หมายเหตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วยังกรณี สามารถปรับงบประมาณของผู้อยู่อาศัยได้ด้วยความเหมาะสมและจำเป็น

การจัดเรียงเอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ)  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ราย นาย/นาง/นางสาว .....ตำแหน่งครู วิทยฐานะ.....  
โรงเรียน.....อำเภอ.....  
สังกัด (สพป./สพม./สศศ.) .....  
โดยให้จัดเรียงเอกสารตามลำดับรายการดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๑	แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๒ ชุด	แยกออก จากเล่ม
๒	สำเนา กพ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖	๒ ชุด	
๓	สำเนาวุฒิการศึกษา	๒ ชุด	
๔	เอกสารที่สอดคล้องกับเหตุผลขอย้าย - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ขอย้าย - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอย้าย - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอย้าย - สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส บิดา มารดา บุตร (ถ้ามี) - สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) - ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ถ้ามี) - เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)	๒ ชุด	
๕	ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	๒ ชุด	
๖	เอกสารประกอบการพิจารณาย้ายตามตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๒ เล่ม	